



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 กันยายน 2562

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3005

หน้า: 1 (ล่างขวา), 4

Col.Inch: 36.98 Ad Value: 55,470

PRValue (x3): 166,410

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ประเดิมแจก“น้ำมันอ.เดชา” ชง‘หมอแผนไทย’ปลุกกัญชา

ประเดิมแจก“น้ำมันอ.เดชา” ชง‘หมอแผนไทย’ปลุกกัญชา

ประเดิมแจก“น้ำมันอ.เดชา”ชง‘หมอแผนไทย’ปลุกกัญชา

ผู้จัดการรายวัน360° – “อนุทิน” เดินหน้าจ่าย น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ให้ ร.พ.ทั่วประเทศ ที่มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประเดิมล็อตแรก 5 พันขวดให้ ร.พ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี พร้อมให้ความมั่นใจนโยบายปลุกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ถูกบรรจุไว้ในร่างกฎหมาย 2 ฉบับที่นำเข้าสู่สภาไปแล้ว หากผ่านสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที ด้าน “รสนา” เน้นตั้งคนไต่ถามพัฒนาสายพันธุ์กัญชามาร่วมมือ เปิดโอกาส “หมอแผนไทย” ปลุกกัญชารักษาผู้ป่วย ระหว่างรอ กม. ปลุกบ้านละ 6 ต้น

อ่านต่อหน้า | 4

วานนี้ (25 ก.ย.) ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ประชุมทางไกล ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มอบนโยบายการนำน้ำมันกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 22 แห่ง ในโครงการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมส่งมอบน้ำมันกัญชา ตำรับหมอพื้นบ้าน “สูตรนายเดชา ศิริภัทร” จำนวน 5,000 ขวด แก่โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

โดยมี นพ.สุชม์ กาญจนพิมาย ปลัดสธ. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายเดชา ศิริภัทร, ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาค

วิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว., นายยืนยง โอภากุล และเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยภายในงาน นายเดชา ได้มอบตำรับยา แก่กระทรวงสาธารณสุขด้วย

นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำโครงการวิจัยการใช้น้ำมันกัญชา ตำรับหมอพื้นบ้าน สูตรนายเดชา ขนาดบรรจุ 5 ซีซี ปริมาณ 3,300 ลิตร จำนวน 660,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และเข้าร่วมในโครงการวิจัย เมืองต้นมี 22 แห่ง โดยได้เริ่มส่งมอบน้ำมันกัญชา ให้ ร.พ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ไปใช้รักษาผู้ป่วยแล้ว ก่อนจะขยายการส่งมอบสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป

นายอนุทิน กล่าวถึง คืบหน้าหน้าการผลักดันกฎหมายอนุญาตให้ปลุกกัญชาบ้านละ 6 ต้นว่า ขณะนี้ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่) พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิชาชีพเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... ของพรรคภูมิใจไทย เข้าสู่สภาแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ซึ่งมีเรื่องของ 6 ต้นอยู่ในนั้นเรียบร้อย หากกฎหมายผ่านก็สามารถเริ่มได้ แต่สำคัญคือต้องทำให้ปลอดภัย ซึ่งตอนนี้ถือว่าเสรีทางการแพทย์มาครึ่งทางแล้ว อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดถือว่าในส่วนของนโยบายทำหน้าที่หมดแล้ว เพราะได้ทำกฎหมาย และผลักดันกฎหมายไป 2 สัปดาห์แล้ว ถือว่าจบแล้ว

น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า ระหว่างรอกฎหมายที่จะอนุญาตให้ปลุกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ควรเริ่มต้นคือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ที่มีความรู้ในการใช้กัญชา ควรให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถปลูกเพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายของตนเองได้ เพราะหากขาดต้นนำตรงนั้น กลางน้ำ ปลายน้ำก็จะไม่เกิด แล้วจะไปรอหวังพึ่งของกลางจาก ป.ป.ส.ไม่ได้ เพราะของกลางก็มีการปนเปื้อน แต่แพทย์แผนไทยตอนนี้มีประกาศแล้ว 16 ตำรับ หากไม่มีการปลุกหมอแผนไทยก็ไม่มีวัตถุดิบใช้ หรือเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ.